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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 รายงานสถานะเงินคงคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 นางสุนี   พนันตา ผู้อำนวยการกองคลังนำเสนอ ที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 60 
ให้มหาวิทยาลัยรายงานสถานะเงินคงคลังต่อ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ภายใน 90 วันนับแต่วัน 
สิ้นปีงบประมาณ นั้น บัดนี้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานสถานะเงินคงคลังประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานนำเสนอ ก.ง.ส. เพ่ือทราบ  
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  รศ.น.สพ.ศุภชัย  ศรีธิวงค ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอสงวนการให้ความเห็น
เนื่องจากการรายงานสถานะเงินคงคลังในครั้งนี้ขัดต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย  
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 57 (1) ให้มหาวิทยาลัยรักษาระดับเงิน 
คงคลังไว้ไม่ต่ำกว่าสองร้อยล้านบาท โดยระดับเงินคงคลังอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม และขอให้
ความเห็นในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

2.  อ.ดร.ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 57 (1) 
ให้มหาวิทยาลัยรักษาระดับเงินคงคลังไว้ไม่ต่ำกว่าสองร้อยล้านบาท โดยระดับเงินคงคลังอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งการรายงานสถานะเงินคงคลังในครั้งนี้
ทางกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างถูกต้องและจะต้องนำเสนอข้อมูลในชุด
นี้เสนอต่อสภาหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตามกระบวนการต่อไป โดยสถานะเงินคงคลังที่คงเหลือนี้เพียงพอต่อการ
ดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

3.  อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มีข้อซักถามดังนี้  
  3.1 การรักษาระดับเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยจะไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือระเบียบและ
ข้อบังคับใช่หรือไม่   

 3.2 รายงานสถานะเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยที่รายงานต่อกรรมการชุดนี้มีเงินคงเหลือ
ตามท่ีรายงานใช่หรือไม่หรือมีตัวเลขอ่ืนที่กระจายในรูปแบบอ่ืนอีกหรือไม่ 

 3.3 จากรายงานเงินคงคลังมีตัวเลขค่าใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปีนั้น ในส่วนนี้เงินคงคลังจะมีการ
อนุมัติเงินกันเหลื่อมปีอีกใช่หรือไม่ 

4.  นางสุนี  พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้กรณีการรายงานสถานะเงิน 
คงคลังเป็นการรายงานยอดเงินคงคลังทั้งหมดหักลบกับค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการต่าง ๆ ที่สภามหาว ิทยาลัย
อนุมัติในแต่ละปี กองคลังจะไม่ได้รายงานเงินทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในสถานะเงินคงคลัง เพ่ือผู้บริหารจะได้
นำข้อมูลทางการเงินในส่วนนี้ ไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติ โครงการอ่ืนในการบริหารต่อไป



 

 

 
5.  นายอนุพงษ์   วรรณะ  หัวหน้างานบัญชี  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมและตอบข้อซักถามของ  

อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ในส่วนของเงินคงคลังดังนี้ กรณีเงินคง
คลังหมายถึงเป็นเงินที่ปราศจากภาระผูกพันเป็นเงินเก็บที่มีอยู่จริง และในการรายงานครั้งนี้ที่มีการรายงาน 
เงินกันเหลื่อมปีนั้น มหาวิทยาลัยต้องการแสดงให้เห็นถึงจำนวนตัวเลขท่ีแท้จริงที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการ
หักลบกับตัวเลขหรือโครงการที่ต้องดำเนินการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจะแสดงให้เห็นจำนวนเงินคงคลัง 
ทีแ่ท้จริงที่ปราศจากภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันอื่นใด   

  มติที่ประชุม  
รับทราบ 

 
ถนัด บุญชัย 
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รองอธิการบดี 
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